

ตำนาน

พระราชโอรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

วันก่อน ข้าพเจ้าได้พบกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงคุณสมบัติสำหรับผู้มุ่งหวังความสำเร็จ และความก้าวหน้าในการทำงานไว้สามประการ คือ การมีความรู้ดี ความคิดดี และมีวินัยที่ดี วันนี้จะพบกับท่านถึงคุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความฉลาดตัดสินใจ

ตลอดชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอยู่มากมาย การตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดนี้ มักเห็นกันว่าต้องทำให้รวดเร็วเด็ดขาด จึงจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ถ้าจะพิจารณากัน ใ้หยาละเอียดสักหน่อย ให้เห็นแน่ชัดถึงเหตุและผลของเรื่องราวต่างๆ แล้ว จะเห็นได้ว่าบางที บางเรื่อง จะด่วนตัดสินใจให้รวดเร็วเด็ดขาดไม่ได้ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายแตกหัก เป็นผลตามมาภายหลัง ทางที่ดีก่อนจะตัดสินใจเรื่องใดปัญหาใด ควรพิจารณาเรื่องนั้นปัญหานั้นให้ชัดเจนเสียก่อน ทั้งส่วนเหตุทั้งส่วนผล แล้วพิจารณาต่อไปว่าเมื่อปฏิบัติแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้ว จะยุติหรือคลี่คลายปัญหาได้จริงหรือไม่ หรืออาจทำให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อแน่ใจว่าแก้ไขได้ดี ก็รีบทำไปได้ แต่ถ้ายังหาทางแก้ไขไม่ได้ ก็ควรจับตาดูปัญหานั้นไว้ พร้อมกับพิจารณาหาทางออกที่เหมาะสม ที่ถูกต้อง ที่ไม่ทำให้เกิดผลเสียหายไปด้วย เมื่อมองเห็นทางที่เหมาะสม โอกาสที่เหมาะสม และผลที่ควรพอใจแล้ว จึงค่อยตัดสินใจทำการแก้ไข ก็จะแก้ไขได้สำเร็จเด็ดขาด คือได้รับแต่ผลดี ไม่มีผลทางเสียให้ต้องเดือดร้อนภายหลัง ความสามารถคิดพิจารณาตัดสินใจให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนี้ เรียกว่าความฉลาดตัดสินใจ เป็นคุณสมบัติที่บัณฑิตควรจะมีไว้ประจำตัวเป็นอย่างยิ่ง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญมั่นคงทั้งในการทำงานและการครองชีวิต และขอให้ผู้มาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความผาสุกสวัสดิ์จงทุกเมื่อทั่วกัน